

BẢN CAM KẾT CÁ NHÂN
Năm 2019

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH MINH; Sinh ngày 01 tháng 9 năm 1982.

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy xã Ia Băng, huyện Đak Đoa.

Sinh hoạt tại chi bộ Quân sự xã.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2019, tôi đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như sau:

1. Việc thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với cương vị là người đứng đầu cấp ủy tại địa phương, Bản thân luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "muốn người ta theo mình, phải làm gương trước". Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý để làm việc với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc; tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời đối với những việc thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Cùng tập thể cấp ủy đề ra những chủ trương, giải pháp để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đối với các hộ nghèo, hộ cận

